

ก.แรงงาน จัดงานความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ๙ พ.ค.นี้



กระทรวงแรงงาน จัดงานความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ หวังกระตุ้นทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องใส่ใจเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน) เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน แถลงต่อผู้สื่อข่าวว่า

จากเหตุการณ์โศกนาฏกรรมเพลิงไหม้โรงงานผลิตตุ๊กตา บริษัท เคเดอ์ อินดัสเตรียล(ไทยแลนด์) จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๓๖ เป็นเหตุให้ลูกจ้างเสียชีวิต ๑๘๘ ราย และบาดเจ็บ ๔๖๙ คน มูลเหตุเกิดจากความไม่ใส่ใจต่อการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานที่ดีของนายจ้างจึงทำให้เกิดความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ที่ยังคงอยู่ในความทรงจำจนถึงทุกวันนี้จากเหตุการณ์ความสูญเสียในครั้งนั้นคณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๐ เห็นชอบกำหนดให้วันที่ ๑๐ พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ เพื่อให้ทุกคนได้ระลึกถึงบทเรียนแห่งความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่และกระตุ้นเตือนให้สังคมใส่ใจและมีจิตสำนึกในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานมากขึ้น กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กำหนดให้มีการจัดงาน “๑๐ พฤษภาคม วันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ” ขึ้น เป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวต่อไปว่า การจัดงานวันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติปกติจะจัดขึ้นทุกวันที่ ๑๐ พฤษภาคมของทุกปี แต่เนื่องจากในปีในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เป็นวันวิสาขบูชาซึ่งเป็นวันหยุดราชการจึงได้กำหนดจัดงานวันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ในวันอังคารที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน(ส่วนแยกตลิ่งชัน) เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ระหว่างเวลา ๐๗.๐๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. กิจกรรมที่สำคัญภายในงานประกอบด้วย การทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้เสียชีวิตจากการทำงาน การบรรยาย/เสวนาทางวิชาการ เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน เช่น การเสวนา เรื่อง “ทิศทางการพัฒนาและแนวปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน/การสร้างการรับรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น กิจกรรมสาธิตการทำงานบนที่สูง/ การปฐมพยาบาล/ กิจกรรมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย : SAFETY BEGINS และการจัดนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ เช่น สมาคม/ชมรมเครือข่ายความปลอดภัย สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน เป็นต้น จึงขอให้ผู้สนใจไปร่วมงานและร่วมกิจกรรมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน